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หอผูปวยพิเศษ 81 งานการพยาบาลผูปวยใน ฝายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

นางสาวกัลยาณี วริชล  

เคอรฟว...เปนเหตุ

เมื่อพูดถึงเร่ืองการเดินทางไปทํางานของแตละคนมักมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละบุคคล ไมวา

จะเปนทางรถยนต มอเตอรไซค หรือ แมแตการโดยสารรถสาธารณะ  สําหรับฉันคือหนึ่งในผูคนจํานวนนั้นที่ตองตื่นมาทํางานแต

เชาเดินเทาออกจากที่พักเพื่อมาขึ้นรถสาธารณะ การดําเนินชีวิตของฉันทําแบบนี้มาเปนเวลาหลายป  จนกระทั่งมีสถานการณ 

การระบาดของ COVID-19 เขามา ไมมีใครปฏิเสธไดวามาตรการล็อคดาวน ซึ่งบังคับใหทุกคนอยูกับบาน เปนขั้นตอนที่จําเปน

สําหรับการหยุดแพรและรับเชื้อไวรัสที่สรางความหวาดผวาไปทั่วโลก มาตรการปองกันที่เขมงวด จึงเกิดขึ้น สงผลกระทบตอการ

ใชชีวิตประจําวันของมนุษยทํางานหลายลานคน รวมถึงตัวฉันดวย 

โควิดเปนเหตุสังเกตได! จากสถานการณ การระบาดของโควิด-19 ตั้งแตที่ชวงการประกาศเคอรฟว ทําใหการเดินทางมา

ทํางานของฉันลําบากมากขึ้น ตองเดินทางออกมาทํางานเร็วขึ้น ในสถานการณที่มีการประกาศเคอรฟว การเดินทางมาทํางาน

ดวยรถสาธารณะก็เปนไปไดยาก ฉันตองรีบเดินทางออกจากที่พักกอนเวลา 21.00 น.เพื่อมารอข้ึนรถโดยสาร บางวันก็ตองออกมา

ยืนรอรถโดยสารเกินคร่ึงชั่วโมง ชวงเวลาเคอรฟวปริมาณรถโดยสารที่วิ่งผานก็นอยลง ทําใหบางครั้งการมาทํางานในแตละวันมัก

เกิดความลาชา  จนบางคร้ังเมื่อไมมีรถโดยสารมาทํางานฉันเลยตัดสินใจเดินเทาจากปายรถเมลมาถึงที่ทํางาน ระยะทางประมาณ

ซักหนึ่งกิโลเมตรได ขณะที่ฉันเดินมาตามริมฟุตบาท รถที่วิ่งอยูบนถนนก็เริ่มบางตา รถวิ่งนอยลงเพราะใกลจะถึงเวลาเคอรฟว     

ฉันคิดมาตลอดทางวา ทําไมถึงไดรูสึกลําบากในการเดินทางมาทํางานแบบนี ้มีบางวันที่ตองมาทํางานพรอมเพื่อนที่มีรถก็จะขอติด

รถเพื่อนรวมงานไปทํางานดวย ฉันยอมรับวาชวงเคอรฟวเปนอุปสรรคตอการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่มากเพราะฉันไมมีรถสวนตัว 

เลยตองใชรถสาธารณะในการเดินทางไป-กลับ การที่ใชบริการรถสาธารณะในชวงเคอรฟวเปนอะไรที่ยากมาก เพราะใชเวลา

เดินทางนาน ไมวาจะทัง้ขาไป-กลับจากที่ทํางานบางวันก็ขอติดรถเพื่อนรวมงานกลับ เปนแบบนี้อยูนานหลายเดือน รูสึกเกรงใจ

เพื่อนรวมงานที่ตองคอยไปรับไปสง ฉันเลยตองหาวิธีเดินทางใหมที่สะดวกกับตัวเองและไมลําบากเพื่อนรวมงาน ฉันจึงตัดสินใจ

ซื้อรถจักรยานมาปนชวงเคอรฟว นั่นเปนครั้งแรกที่ฉันจะปนจักรยานในเมืองที่มีรถติดมากมายทั้งตื่นเตนทั้งกลัว คิดไปตางๆ 

นานา เร่ิมจากกําหนดเสนทางที่จะปนรถจักรยานไปทํางาน จัดแจงวางแผนอยูนาน วาจะปนจักรยานขามทางแยกตางๆ ไดยังไง 

ถึงสีแยกไฟแดงตองหยุดรอตรงไหน ไปถึงที่ทํางานจะเอารถจักรยานไปจอดที่ไหน  คนอื่นจะมองเรายังไงที่เราปนจักรยานไป

ทํางาน ทุกความคิดความกังวลมีเต็มหัวไปหมด ชวงแรกๆยังไมกลาที่จะปนจักรยานมาทํางาน คิดกลับวาในเมื่อซื้อจักรยาน

มาแลวก็ใชปนมาทํางานดีกวา ไมลองแลวจะรูไดยังไงวาเราทําได เลยรวบรวมความกลาที่จะปนจักรยานมาทํางานและเปนการ

ปนออกถนนใหญที่มีหลายเลน  มีรถวิ่งสวนไปมาบางคันปาดซายปาดขวา จนทําใหฉันตองหยุดการปนเปนรอบๆ กลวัไปทุกอยาง  

ในความโชครายยังมีความโชคดี ที่ชวงเคอรฟวมีรถวิ่งบนถนนไมมาก ยังพอมีบางชวงเวลาที่ทําใหสามารถปนตอไดไมลําบากมาก

นัก ฉันพยายามสรางความคุนเคยกับจักรยาน และเสนทางการปน จนกระทั่งทุกวันนี้ถึงแมวารัฐบาลจะยกเลิกประกาศเคอรฟว

ไปแลวก็ตาม สิ่งที่ไดตามมานอกจากการเดินทางที่รวดเร็ว ประหยัดเงินในกระเปา และยังไดกลามเนื้อขา และสุขภาพที่แข็งแรง

อีกดวย  

การปนจักรยานไปทํางานเปนทางเลือกหนึ่งที่ เชื่อวาหลายๆ คนพิจารณาอยูแตอาจจะยังลังเลและไมมั่นใจวามันจะเวิรก

หรือเปลา จะปลอดภัยแคไหน หรือจะเร่ิมยังไงดี ลองเร่ิมดูสิ แลวคุณจะติดใจ
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